

นโยบายเลขที่:	SL-POL-005.000
วันที่ถือปฏิบัติเดิม:	1 สิงหาคม 2557
หมายเลขการแก้ไข:	1
แก้ไขวันที่ถือปฏิบัติ:	1 มกราคม 2562
หน้า:	3

นโยบายของ SOLENIS การดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care*)

1.0 คำแถลงนโยบาย

โซเลนีสมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน ครอบครัวของเขาและชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่ นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานและสุขภาพที่ไม่ดีสำหรับพนักงานของเรา การขจัดอันตรายและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เราพยายามที่จะให้การดูแลผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่ดีที่สุด (exceptional product stewardship) เพื่อสนับสนุนลูกค้า ชีพพลายเออร์และตลาดที่เราเข้าไปดำเนินกิจการ เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในธุรกิจต่างๆเหล่านี้และเราให้คำมั่นที่จะปฏิบัติและดำเนินงานโดยให้หลักการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care) ในทุกๆ กิจกรรมและในสำนักงานของเรา

2.0 เป้าหมายการดูแลด้วยความรับผิดชอบ

ค่านิยม (core values), หลักการ (principles), และคำมั่นสัญญา (commitments) ของเราได้ถูกสะท้อนให้อยู่ในเป้าหมายการดูแลด้วยความรับผิดชอบ ดังระบุต่อไปนี้:

ปฏิบัติงานโดยอุบัติเหตุเป็นศูนย์

เราเชื่อว่าการบาดเจ็บ, ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานนั้นสามารถป้องกันได้ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (zero-incident culture) เราพยายามให้พนักงานทุกคนและครอบครัวของเขามีส่วนร่วมในวัฒนธรรมนี้ และยังสามารถส่งเสริมให้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยนอกเวลาปฏิบัติงานและให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้วย เราออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคง และเพื่อจะได้ป้องกันสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงต่างๆ ของเรา

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องภายใต้ระเบียบ ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, ความปลอดภัย, และกฎหมายความมั่นคง, กฎระเบียบ, ข้อกำหนดทางเทคนิค และมาตรฐานภายใน และขณะเดียวกันเราก็ยึดมั่นต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

* "การดูแลด้วยความรับผิดชอบ" เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของ American Chemistry Council

การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, ความปลอดภัย และความมั่นคง

เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนากระบวนการผลิตและ

จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้คนและสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด

แต่ขณะเดียวกันจะก็สนองความต้องการของลูกค้าของเราให้ดีที่สุดได้เช่นกัน

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานและการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนระดับโลก (Global sustainability efforts) เราพยายามที่จะกำจัดหรือลดการปลดปล่อย การทิ้งหรือการกำจัดของเสียจากการปฏิบัติงาน

และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

3.0 ความโปร่งใส

เราพยายามให้ข้อมูลต่างๆ กับคนงานและชุมชนของเราทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม, สุขภาพ, ความปลอดภัย, ความมั่นคงและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย เราทำงานร่วมกับรัฐบาล ผู้วางนโยบาย, กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ, และพันธมิตรของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกฎหมาย ข้อบังคับ, และวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

4.0 ระบบบริหารจัดการสากล

ระบบบริหารจัดการดูแลด้วยความรับผิดชอบของเรา (Responsible Care management system)

เป็นรากฐานสำคัญที่สร้างความสำเร็จตามเป้าหมายการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care goals)

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกธุรกิจของเราทั่วโลก

เราวัดผลและรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถือหุ้นของเราเป็นประจำ

5.0 การดูแลผลิตภัณฑ์

เราทำงานร่วมกับลูกค้า, ซัพพลายเออร์, ผู้ขนส่ง

และผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยและมีการดูแลการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้เป็นอย่างดี เราพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิต จัดจำหน่าย ใช้ และรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างปลอดภัย มั่นคง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราได้จัดเตรียมและให้ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราให้กับทุกๆ ฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

เพื่อที่ลูกค้าและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเข้าใจและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ได้ และจะได้สามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ตามลำดับ

6.0 ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นความรับผิดชอบของคนงานทุกคนตามเงื่อนไขการจ้างงานและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาต่างๆ ของเรา ทีมผู้บริหารของโซลениสจะได้เป็นผู้นำในเรื่องนี้โดยจะได้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้งานจริงเพื่อให้เป็นตัวอย่างไปพร้อมๆ กับให้การศึกษา ฝึกฝนบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ของบริษัทฯ

7.0 ขอบเขต

นโยบายนี้มีผลใช้กับบริษัทSolenis

8.0 กรรมสิทธิ์

รองประธานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการและแก้ไขนโยบายนี้

9.0 ภัยกเว้น

ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับนโยบายนี้